

Bài Học 7

* 7 Tháng 11 – 13 Tháng 11

Khủng Hoảng Không Ngừng



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Giê-rê-mi 9; Giê-rê-mi 10:1-15; Rô-ma 1:25; Giê-rê-mi 26; Công vụ Các Sứ đồ 17:30; Công vụ Các Sứ đồ 5:34-41.

Câu Gốc: “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

Sách Giê-rê-mi kể lại các thử thách tiên tri Giê-rê-mi đã phải phấn đấu, nhằm thuyết phục dân Y-sơ-ra-ên lắng nghe tiếng phán yêu thương và quan tâm của Đức Chúa Trời. Thử tưởng tượng lịch sử quốc gia Do Thái chắc hẳn đã thay đổi biết bao, nếu dân sự đã chịu nghe lời tiên tri Giê-rê-mi và làm theo sự cảnh báo của người. Họ đã có cơ hội để ăn năn. Ngay cả sau khi đã phạm vô số điều sai quấy, và nhúng tay trong vạn nghìn tội ác, cánh cửa khoan hồng dẫn tới sự cứu chuộc trong cõi vĩnh hằng tuyệt vẫn chưa bị đóng lại, vẫn còn mở toang mời mọc để chờ đón họ, nhưng, họ đã lì lợm từ chối bước vào.

“Những hậu quả xảy đến cho họ là tấm gương tỏ tường cho chúng ta. Các hậu quả đó được ghi chép cẩn thận để nhắc nhở và cảnh cáo chúng ta, là thế hệ sống trong thời kỳ công việc của Đức Chúa Trời đang hoàn tất” (1 Cô-rinh-tô 10:11). Vậy thì chúng ta học hỏi được gì từ các tấm gương trên?

Kẻ Nào Khoe

Trong sách Giê-rê-mi 9, tiên tri Giê-rê-mi bắt đầu bản tường trình của mình một cách đầy bi quan. Ông có thể hình dung trước những thảm cảnh khủng khiếp đầy máu me sắp chụp xuống đầu đồng bào và quê hương. Đức Chúa Trời đã tuyên án hình phạt Giê-ru-sa-lem. Một khi Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ làm điều nào đó, chắc chắn Ngài sẽ làm. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải hứng chịu một hậu quả không lường, là đoán phạt trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Tiên kiến này làm tiên tri Giê-rê-mi rùng mình và hết sức bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo buồn của tiên tri, nảy sinh từ tình nghĩa đồng bào, không thể nào so sánh được với nỗi đau đoạn trường của Đức Chúa Trời dành cho con cái trứ mền của Ngài.

Hãy Đọc bản tường trình đau xót của tiên tri Giê-rê-mi trong sách Giê-rê-mi 9 và để ý câu 23 và 24. Tại sao hai câu này mang rất nhiều ý nghĩa cho chúng ta ngày hôm nay?

Qua các cảnh báo về mạt vận đang đón đợi, nhân loại được bày tỏ cho thấy điều thực sự tối quan trọng ở đời. Ấy là khả năng hiểu biết về lòng nhân ái ân cần, công lý, và công chính của Đức Chúa Trời. Khi tất cả mọi thứ trong trần đời tạm bợ đều mang lại thất vọng náo nức, điều duy nhất nào có thể mang đến cho chúng ta niềm an ủi và sự trông cậy?

Thập Tự Giá tỏ bày thế nào về lòng nhân ái ân cần, công lý, và công chính của Đức Chúa Trời?

Tạo Vật Hay Tạo Hóa

Trong sách Giê-rê-mi 10:1-15, Đức Giê-hô-va truyền phán điều gì cho dân Y-sơ-ra-ên? Lời cảnh cáo ấy phải nên viết như thế nào cho công hiệu đối với nhân loại trong khung cảnh văn hóa hiện đại?

Tiên tri Giê-rê-mi chỉ giáo dân Y-sơ-ra-ên các nhận xét mà lẽ ra phải là điều thường thức đối với họ. Các thần tượng chỉ là những vật “hư không”, do chính bàn tay thô thiển con người đục nặn, dựa theo trí tưởng tượng méo mó. Đây là một thí dụ điển hình về ý tưởng mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong câu “vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men” (Rô-ma 1:25).

Xin để ý trong câu Kinh Thánh vừa đọc lối sứ đồ Phao-lô giải thích cái khác biệt to lớn giữa loài thọ tạo và Đấng Tạo Hóa. Điểm dị biệt này cũng đã được nêu ra trong đoạn sách Giê-rê-mi mà chúng ta đang học, bằng cách so sánh bản chất bất lực của các tà thần với quyền năng vô song của Đức Chúa Trời. Qua các câu Kinh Thánh ở đây, tiên tri Giê-rê-mi cố gắng thuyết phục dân Y-sơ-ra-ên rằng, đặt niềm tin nơi các thần tượng là một hành động hết sức ngu xuẩn và rồ dại, bởi vì các vật vô tri vô giác ấy hoàn toàn vô tích sự. Trái lại, Đấng Tạo Hóa mới chính là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, cũng như giữ nó tiếp tục vận hành bằng năng lực bất tận của Ngài (xin đọc trong sách Hê-bơ-rơ 1:3).

Xin kể ra vài thứ mà, nếu không thận trọng, chúng ta có thể đặt tin tưởng vào chúng quá nhiều.

Thứ Ba * 10 Tháng 11

Kêu Gọi Ăn Năn

Đức Chúa Trời mang hy vọng gì đến cho con dân của Ngài? (Giê-rê-mi 26:1-6).

Thông điệp này cũng là bức thông điệp được dệt sâu vào suốt dòng lịch sử Kinh Thánh, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, khẩn khoản kêu gọi nhân loại hãy ăn năn hối lỗi, từ bỏ tội lỗi và cố gắng tìm lấy ân huệ cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người.

Thông điệp nào được truyền đạt trong sách 2 Sử ký 6:37-39; Ê-xê-chi-ên 14:6; Ma-thi-ơ 3:2; Lu-ca 24:47; và Công vụ Các Sứ đồ 17:30?

Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều truyền đạt chung một bức thông điệp khẳng định chúng ta là tội nhân; chúng ta đã làm điều sai trái và đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên nhờ thánh giá của Đấng Cơ Đốc, và cái chết chuộc tội oanh liệt của Đức Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời đã mở một sinh lộ cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cần phải can đảm thú nhận tình trạng tội lỗi của mình. Mặc dầu không hề xứng đáng, chúng ta cần phải lấy đức tin để xưng nhận Đức Chúa Giê-su, là ân sủng vô giá, được ban cho chúng ta cách nhưng không. Chúng ta cần phải ăn năn. Và dĩ nhiên, lòng ăn năn chân thật phải bao gồm tinh thần biết nương tựa vào ân điển Đức Chúa Trời, nhờ đó có thể đứng lên đánh đuổi gian ác ra khỏi cuộc đời yếu hèn.

Dẫu chúng ta đã làm bất kỳ điều gì, chúng ta vẫn có thể thành tâm ăn năn, và rồi sẽ được khoan hồng. Đây là món quà phi thường của phúc âm. Có điều sai quấy nào bạn đang vướng mắc, mà bạn cảm thấy vô cùng chán ngán, chỉ muốn ăn năn ngay bây giờ hay không?

Thứ Tư * 11 Tháng 11

Yêu Cầu Xử Tử

Dân chúng đã có phản ứng gì đối với tiên tri Giê-rê-mi và sứ điệp của ông? (Giê-rê-mi 26:10,11)

Tại Y-sơ-ra-ên thời đó, riêng các tòa án có thẩm quyền hợp pháp mới được phép tuyên án tử hình. Tuy nhiên, chỉ cần đủ quá bán các quan tòa (quan xét) thông qua cáo trạng là có thể tuyên án tử hình. Trong phiên xử tiên tri Giê-rê-mi, các thầy tế lễ và các tiên tri khác cáo buộc rằng ông đã phạm các trọng tội ghê gớm. Họ muốn chụp mũ tiên tri là một tội phạm chính trị và là một kẻ phản quốc.

Tiên tri Giê-rê-mi đã phản ứng thế nào trước các tội danh đó? (Giê-rê-mi 26:13-15).

Tiên tri Giê-rê-mi không lùi bước đầu biết mình có thể chết. Có lẽ cũng phần nào nao núng trong lòng, nhưng người nhất quyết không để sứ điệp của Đức Chúa Trời bị thỏa hiệp. Ngay từ đầu, Đức Giê-hô-va đã cảnh cáo tiên tri là không được thêm bớt một lời, một chữ nào đối với sứ điệp của Ngài (Giê-rê-mi 26:2). Thuở còn trẻ, tiên tri Giê-rê-mi thường hay than vãn, phàn nàn và nguyên rủa sự ra đời của mình. Nhưng giờ đây, là người của Đức Chúa Trời, ông hết sức cương trực và tuyệt đối trung thành với lý tưởng.

Lần chót mà bạn thành tín gương cao ngọn cờ chính nghĩa của Đức Chúa Giê-su là khi nào? Nếu bạn chưa bao giờ phải đối phó với một trường hợp như vậy, bạn có nghĩ là có một cái gì đó không ổn trong lối hành đạo của bạn hay không?

Tiên Tri Giê-rê-mi Thoát Tội

Tiên tri Giê-rê-mi đã thoát tử cách nào? (Giê-rê-mi 26:16-24).

Thật ngược đời khi các thầy tế lễ và các tiên tri là bậc lãnh đạo tinh thần lại bị quở mắng và kháng biện bởi những người dân thường và các trưởng lão công bình. Những người bào chữa cho tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại chuyện tiên tri Mi-chê, đã xảy ra ở Y-sơ-ra-ên cách một thế kỷ trước. Nhà vua thời ấy không những đã không bách hại tiên tri Mi-chê, mà ngược lại còn nghe lời ông, dẫn đến kết quả tốt đẹp cả nước ăn năn và thảm họa được đình hoãn. Giờ đây, những người biện hộ cho tiên tri Giê-rê-mi còn khôn ngoan hơn giới lãnh đạo của họ. Họ rất quan ngại cho tiền đồ tổ quốc, nên không muốn phạm phải một lỗi lầm to lớn là trừ khử đi một tiên tri phục vụ Đức Chúa Trời.

Các diễn biến thuật lại đây chứng tỏ rằng, ở trên đời, có người biết ôn cố tri tân, nhưng ngược lại cũng có những người không có khả năng ấy, mặc dầu họ cũng học chung một lịch sử như các người kia. Không phải ai cũng có thể áp dụng được những bài học lịch sử. Một sự việc tương tự đã tái diễn nhiều trăm năm sau, trong trường hợp của một luật sư Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên. Ông đã nghiêm trọng khuyến cáo các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đồng môn của ông rằng không nên sách nhiễu các sứ đồ của Đức Chúa Giê-su.

Xin đọc trong sách Công vụ Các Sứ đồ 5:34-41. Có những điểm dị đồng nào giữa trải nghiệm của các sứ đồ và sự từng trải của tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta có thể lãnh hội được bài học nào từ lịch sử cũng như từ lỗi lầm của các tiền nhân?

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống” (1 Giăng 3:16). Bằng chứng về tình yêu của Thượng Đế tràn ngập rành rành chung quanh chúng ta trong thiên nhiên, trong mối tương giao giữa người với người, và qua công trình sáng thế. Mặc dầu tội lỗi đã hủy hoại toàn bộ kiệt tác sáng thế của Đức Chúa Trời, hay nó đã làm suy yếu đi khả năng của chúng ta trong việc hiểu đúng hay chiêm ngưỡng và tri ân được cái kiệt tác ấy, thì tại cây thánh giá, bức màn huyền nhiệm đã được vén mở, để phô bày lộ lộ tình yêu Đức Chúa Trời cho cả thế gian cùng mục kích. Tình yêu ấy quá cao cả, quá vĩ đại, đến nỗi bà Ellen G. White phải thốt lên: “sự chia cách đoạn trường giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”—Phỏng trích từ trang 924, quyển số 7 của bộ Thánh Kinh Chú Giải của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 **Phần đông người sống trong thế giới ngày nay không ai thờ lạy thú vật hay các hiện tượng khác trong thiên nhiên, như lối người tiền sử hay các dân tộc bán khai lạc hậu thường làm. Tuy nhiên, có thể nào chúng ta vẫn bị nguy cơ của khuynh hướng lấy thiên nhiên làm thần tượng của mình?**
- 2 **Cơ Đốc nhân trải nghiệm sự ăn năn trong đời mình như thế nào? Ngoài kinh nghiệm ăn năn lần đầu sau khi mới tiếp nhận Đức Chúa Giê-su, tấm lòng hối hận có thể giúp Cơ Đốc nhân đạt được mục đích nào khác trong đời sống tin kính của mình?**
- 3 **Chúng ta hãy suy nghĩ về ý tưởng “sự chia cách đoạn trường giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.” Vấn đề này nên được hiểu như thế nào cho đúng? Nó giúp chúng ta nhận thức thế nào về tính cách cực kỳ nguy hiểm và đắt giá của tội lỗi.**